

เริ่มประชุม

ประธานสภา

เวลา ๐๙.๑๐ น. ประธานสภา ได้จัดรูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

ขณะนี้เวลา ๐๙.๑๐ น สมาชิกได้ลงชื่อเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ขอเปิดการประชุมสภา และดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความเสียใจกับสมาชิกสภาของเราที่เสียชีวิต คือท่าน อบต.พั้ว เปลี่ยนกระโทก สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๕ ทำให้ตอนนี้เราเหลือสมาชิกสภา เพียง ๒๔ ท่าน จากทั้งหมด ๓๐ ท่าน ลาออก ๔ ท่าน เสียชีวิต ๒ ท่าน ซึ่งคิดว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคงปีการประชุมครั้งสุดท้ายของสมาชิกสภาชุดนี้ แต่อะไรก็ไม่แน่นอนเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระต่อไปเป็นวาระรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภา โดยการตรวจสอบไปที่ละหน้าพร้อม ๆ กันหากมีการแก้ไข สมาชิกสภา ท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ เชิญครับ

ประธานสภา

มีท่านใดขอแก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา

หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ในการประชุมสภา ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับรองรายงาน

- เห็นชอบ ๒๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

(ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๑ คน)

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภา

ญัตติด่วน

พอดีได้หนังสือจาก พระครูสุตบุญพิณิจ เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองปรึก เรื่องขอจัดตั้งวัด เนื่องจากมีผู้บริจาคที่ดินจำนวน ๕ ไร่ พื้นที่อยู่ติดกับเขาตีนโต๊ะ ได้ประชาคมหมู่บ้าน ๔ หมู่ คือ หมู่ ๓ หมู่ ๑๒ หมู่ ๑๔ และหมู่ ๑๕ ที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ ๑๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้จะขอมติจากที่ประชุมสภา เพื่อขออนุญาตก่อสร้างวัด ผมขอนิมนต์ท่านพระครูสุตบุญพิณิจ เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองปรึก มาชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบครับ นิมนต์ครับ

พระครูสุตบุญพิณิจ

ขอเจริญพรโยม พิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ โยมชัยณรงค์ ชูกระโทก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ตลอดจนสมาชิกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ทุกท่านทุกคน วันนี้เอาตมาก็มีเรื่องชี้แจงเกี่ยวกับการขอจัดตั้งวัด ก็มีโยมคนหนึ่งชื่ออาจารย์ ภาณิต อัครวิ เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ มจร.นครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับ พระ เณร สมัยก่อนเอาตมาก็ได้ศึกษาอยู่ที่สถาบันนี้ จบปริญญาตรี อาจารย์ภาณิต เป็นคนที่มีจิตใจมุ่งมั่น สอนมา ๒๐ ปี ไม่เคยรับเงินเดือน และคอยหาทุนการศึกษาให้พระ เณร ท่านมีจิต

ศรัทธาได้ถวายที่ดินจำนวน ๕ ไร่ พื้นที่อยู่ติดกับเขาตีนโตะ ในโฉนดที่ดินจะเขียนไว้เลยว่า ใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตสร้างวัด แต่การจะสร้างวัดได้นั้นตามกฎหมายจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖ ไร่ ขึ้นไป แต่พื้นที่นี้มีเพียง ๕ ไร่ ๑ ไร่ แต่มีข้อยกเว้นได้ กรณีที่ไม่สามารถขยายออกไปเพิ่มได้แล้ว โดยต้องประชาคมหมู่บ้านใกล้เคียงไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คนขึ้นไป โดยอาตมาก็ได้ประชาคมมาแล้วทั้งหมด ๔ หมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านหนองปรือหมู่ ๓ บ้านดอนเกตหมู่ ๑๒ บ้านหนองโพธิ์หมู่ ๑๔ และใหม่หนองปรือหมู่ ๑๕ ครบ ๕๐๐ คนแล้ว เมื่อประชาคมแล้วต้องยื่นเรื่องเข้าที่ประชุมสภา ให้ที่ประชุมสภาเห็นชอบด้วย เสร็จแล้วจึงส่งเรื่องไปสำนักพุทธศาสนาให้เขาทำเรื่องขออนุญาตจัดตั้งวัดให้ต่อไป ตามความต้องการของอาจารย์ผานิต ที่ให้ใช้ที่ดินผืนนี้สร้างวัดเพื่อเป็นสมบัติของชาติ ศาสนา ไม่มีใครมีสิทธิ์ขายได้ มีบางที่เขาสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมก็มีเขาไม่ขอเป็นวัด เพราะถ้าเขาไม่ทำเป็นวัดที่ผืนนั้นสามารถจะขายให้ใครก็ได้ และอีกอย่างหนึ่งอำเภอโศกชัยเราเป็นอำเภอที่มีวัดน้อย มีผลต่อการขอสมณศักดิ์ พระครู สมณศักดิ์พัตยศ อำเภอโศกชัยขอได้ปีละ ๑ รูป ถ้าผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภา แล้ว ทำเรื่องต่อสำนักพุทธศาสนาเพื่อขออนุญาตสร้างวัดใช้เวลาไม่น่าเกิน ๒ ปี ก็สามารถตั้งเป็นวัดได้ ขอเจริญพร

ประธานสภา ครับ เราก็ได้ฟังท่านพระครูสุตบุญพิณิจ ได้ชี้แจงแล้วว่าทำไมไม่ต้องให้ที่ประชุมสภาเห็นชอบในการจัดตั้งวัด ในที่ดินที่ได้รับการบริจาคจำนวน ๕ ไร่ บริเวณอยู่ติดกับเขาตีนโตะ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้สามารถจัดตั้งวัดได้ ในกรณีมีที่ดินไม่ถึง ๖ ไร่ จะต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา ก่อน มีท่านสมาชิกท่านใดจะอธิบายหรือเปล่าเชิญครับ

นายสุริน กราบบนั้สการพระครูสุตบุญพิณิจ เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ตามที่ท่านพระครูได้ชี้แจงรายละเอียดตามผมเห็นด้วยครับ เนื่องจากเจ้าของที่ดินมีเจตนาที่จะใช้ที่ดินในการสร้างวัด และท่านพระครูก็สานต่อ ผมเองก็เห็นด้วยและอนุโมทนาบุญด้วย ครับขอบคุณครับ

นายจันทร์ กราบบนั้สการพระครูสุตบุญพิณิจ เรียนท่านประธานฯ ผมนายจันทร์ เอิบฝักแวน สมาชิกหมู่ ๗ บ้านดอนเกต จากกรณีวัดบ้านดอนเกต ผมก็ได้เดินเรื่องการโอนที่ดินที่เป็นตั้งวัดดอนเกตปัจจุบันให้เป็นที่วัดเรียบร้อยแล้วครับ ต้องขอบคุณเจ้าของที่และผู้รับมรดกที่มีใจอันกุศลที่จะยกที่ดินให้เป็นที่ของวัด เป็นที่น่าดีใจกับท่านพระครูเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะเห็นสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นในตำบลทุ่งอรุณ ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของตำบลทุ่งอรุณครับ ขอขอบคุณครับ

นายสงวน กราบบนั้สการพระครูสุตบุญพิณิจ เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน เจียบกระโทก สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ผมเห็นด้วยกับที่ท่านพระครูจะจัดตั้งวัด ขออนุโมทนากับพระครูอย่างที่ว่าทุ่งอรุณมีวัดน้อย ส่วนวัดโนนปอแดงขึ้นกับตำบลท่าลาดขาว ครับขอกราบอนุโมทนาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายพิสิษฐ์ กราบบนั้สการพระครูสุตบุญพิณิจ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ขออนุโมทนากับพระครูที่จะสร้างวัด ส่วนเรื่องบันทึกขอยางานการประชาคมหมู่บ้านขอให้ท่านนำไปแก้ไขบางหมู่ไม่มีระเบียบวาระการประชุม และของหมู่ ๓ วาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม ต้องเป็นเห็นชอบไม่ใช้รับทราบ ครับ ควรแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนที่จะส่งเรื่องไปขออนุญาตครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา มีท่านใดจะอธิบายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุม เรื่องขอจัดตั้งวัด บนที่ดินจำนวน ๕ ไร่ พื้นที่อยู่ติดกับเขาตีนโตะ ขอมติครับ

มติที่ประชุม มีมติ เห็นชอบการจัดตั้งวัด บนที่ดินจำนวน ๕ ไร่ พื้นที่อยู่ติดกับเขาตีนโตะ

- เห็นชอบ ๒๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

(ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๑ คน)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๑ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียด ดังนี้

กองช่าง

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

- ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้าที่ ๖๙/๘๐ จำนวน ๑ โครงการ

โอนลด

๑.๑ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ (อ่างบ้านหนองโพธิ์) งบประมาณ ๒๘๐,๘๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

ตั้งโอนเป็นรายการใหม่

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ (สายสามแยกนายนาคคีร์ตรงข้ามสุสาน ๓๑) งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น (รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๑.๒. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ (ต่อจากโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตะลู้กน้ำ) งบประมาณ ๑๔๒,๘๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ลงชั้นพื้นทางหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

- ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้าที่ ๗๔/๘๐ จำนวน ๑ โครงการ

โอนลด

๑.๑ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านสะแกกรอง หมู่ที่ ๕ (ข้ามคลองชลประทานสาย ๓๘ ตรงหน้าบ้านนางไอ่) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร (รายละเอียดตาม

แบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

ตั้งโอนเป็นรายการใหม่

๒.๑ โครงการวางท่อ คสล.บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ ๕ (นานางพิตรถึงลำมูล) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการวางท่อ คสล. อัดแรง ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๓๖.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อพร้อมฝาปิด คสล. และถมดินหลังท่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ ๕ (จากนายเล็กถึงนายตั้ง) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น (รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่ อบต.ทุ่งอรุณกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

ประธานสภาฯ

ครับตามความคิดของผมนะครับ ผมเห็นว่าควรที่จะคงโครงการเดิมไว้ก่อนนะครับ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ (อ่างบ้านหนองโพธิ์) ควรคงไว้ก่อนเพราะที่ทางตะวันออกถนนทั้งหมดใช้น้ำในอ่างเก็บน้ำ ควรมีการขุดลอกให้มันลึกให้มันมีปริมาณความจุของอ่างมากขึ้น และโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ ๕ (ข้ามคลองชลประทานสาย ๓๘ ตรงหน้าบ้านนางโ้ว) ควรดำเนินต่อไปเพราะฝั่งตรงข้ามมีวัดอยู่ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ เชิญครับ

นายพิสิษฐ์

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพผมพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ผมขออธิบายว่าการโอนงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ว่าด้วยโครงการค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการโอนงบประมาณต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ เรื่องดำเนินการตั้งโอนรายการใหม่นี้ผมปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยประสานกับสมาชิกในหมู่บ้าน แต่ปรากฏว่าเมื่อโครงการออกมาเป็นข้อบัญญัติแล้ว เรื่องขุดลอกหนองโพธิ์จริงๆ แล้วผมเคยตั้งงบประมาณไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าเราขุดตามงบประมาณ ๒๘๐,๘๐๐.๐๐ บาท เห็นว่าจะถูกกล่าวหาว่าเราขุดหน้าดินนิดหน่อยเพื่อหวังเปอร์เซ็นต์เท่านั้น และได้ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านแล้วว่าไม่เห็นควรที่จะขุดลอก นั้นถ้าไม่โอนก็ให้ตกเป็นเงินสะสมไป แต่ก็เสียโอกาสของท่านสมาชิกซึ่งผมให้ช่างไปพูดคุยกับ ส.อบต.ถวิล แล้วนะครับก็เห็นชอบที่จะโอนมาเป็นโครงการหินคลุก นี่คือเหตุผลทั้งสองสายและอยู่ในแผนทั้งสองสายด้วย ส่วนโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. อำนาจหน้าที่ของ อบต.ตาม พรบ.สภาตำบล ปี พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๗ อบต.ไม่มีอำนาจในการก่อสร้างสะพาน มีอำนาจเพียงบำรุงรักษาถนนและแหล่งน้ำ ก่อสร้างซ่อมแซมถนนไม่ได้กล่าวถึงสะพานครับ และผมได้ทำหนังสือไปที่ถนนชนบทขออนุญาตก่อสร้างสะพาน ๑,๕๐๐,๐๐๐บาท เขาตอบมาว่า อบต.ไม่มีหน้าที่ในการก่อสร้างสะพาน ฉะนั้นถ้าหากท่านยืนยันที่จะให้คงไว้ ผมก็จะปล่อยให้สภาสมัยหน้าดำเนินการต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

นายบุญส่ง	เรียนท่านประธานฯ ผมนายบุญส่ง ฉวยกระโทก สมาชิกหมู่ ๕ บ้านสะแกกรัง ครับผม อยากให้ชะลอไว้ก่อนครับทั้ง ๒ โครงการครับ ขอขอบคุณครับ
นายสุริน	เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอ ตามที่ท่านสมาชิก ในหมู่บ้านบอกว่าชะลอไว้ก่อน ผมเห็นว่าควรชะลอไว้ก่อนครับ ขอขอบคุณครับ
นายสงวน	เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน เจียบกระโทก สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ ท่านสมาชิกหมู่ ๑๔ ก็ไม่มาเลย ไม่รู้ว่าความต้องการถนนหรือขุดลอกอ่างครับ ส่วนในโครงการของหมู่ที่ ๕ ในเมื่อท่าน สมาชิกในหมู่ที่ ๕ ให้ชะลอไว้ก่อน ผมไม่รู้ว่าตามต้องการของประชาชนในหมู่บ้านต้องการ โครงการอะไร จากที่ผู้บริหารบอกว่าการทำสะพาน ๒ต. สามารถทำได้ทำได้แต่ถนน ใน เมื่อต้องการคงไว้ก็ตามนั้นครับ ขอขอบคุณครับ
นายพิสิษฐ์	เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพผมพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อรุณ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ตามที่ ส.อบต.หมู่ ๕ บอกว่า โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ให้ชะลอไว้ก่อน ก็คงตามความต้องการของท่านครับ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะอธิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติให้ชะลอการ โอนลดโครงการขุดลอก อ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ (อ่างบ้านหนองโพธิ์) งบประมาณ ๒๘๐,๘๐๐.๐๐ บาท และชะลอการ โอนลดโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ ๕ (ข้ามคลองชลประทานสาย ๓๘ ตรงหน้าบ้านนางไอ่) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
มติที่ประชุม	มีมติ ให้ชะลอโอนลดโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ (อ่างบ้านหนองโพธิ์) งบประมาณ ๒๘๐,๘๐๐.๐๐ บาท และชะลอการ โอนลดโครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ ๕ (ข้ามคลองชลประทานสาย ๓๘ ตรงหน้า บ้านนางไอ่) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท <ul style="list-style-type: none"> - เห็นชอบ ๒๑ เสียง - ไม่เห็นชอบ - เสียง - งดออกเสียง - เสียง (ขณะขอมติที่ประชุมมีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๑ คน)

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภาฯ	เรื่องอื่นๆ ตอนนี้โครงการทุ่งอรุณเกมส์ เรายังไม่ได้ดำเนินการ เราจะดำเนินการต่อหรือไม่แต่ตอนนี้ ติดสถานการณ์ช่วงระบาดของเชื้อโควิด คงต้องรอดูสถานการณ์อาจจะจัดได้ประมาณ ปลายปีมีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่ปรึกษา เรื่องที่จะสอบถาม เชิญเลยครับ
นายสวัน	เรียนท่านประธานฯ ผมนายสวัน แปรจ้งหรีด สมาชิกหมู่ ๑๐ บ้านหนองทองคำ บ้านผมมี ทางที่ใช้สัญจร อยู่ใกล้คลองชลประทานสาย ๓๘ ตอนนี้เกิดความชำรุดเสียหายกว้าง ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ผมอยากจะของบประมาณไปช่วย ซ่อมแซมให้หน่อยครับ เพราะใกล้ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังแล้วครับ ขอขอบคุณครับ
นายพิเชษฐ์	เรียนท่านประธานฯ ผมนายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก สมาชิกหมู่ ๒ บ้านโกรกน้ำใส พอที่ผมเห็น ถนนชำรุดมากตรงบ้านเข้าผู้ใหญ่ดิน ตรงโรงกลึง อยากให้ซ่อมแซมเพราะเกรงว่าจะเกิด อันตรายกับผู้ใช้งาน เพราะชำรุดนานแล้วครับ และอีกเรื่องคือเรื่องการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ผมเขียนไปคำร้องให้ซ่อมมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว ผ่านมาแล้วก็ ๑ เดือนกับ ๔

วันยังไม่มีการซ่อมแซมเลยครับ ถ้ามไปยัง ผอ.การคลัง บอกว่ายังมีอุปกรณ์แต่ทำไมยังไม่ดำเนินการซ่อมให้ครับ รบกวนท่านปลัดช่วยเร่งรัดให้หน่อยครับ ขอขอบคุณครับ

นายมานพ

เรียนท่านประธานฯ ผมนายมานพ ดาดฝักแวน สมาชิกหมู่ ๘๗ บ้านทุ่งอรุณ อยากให้ช่วยซ่อมแซมทางที่ชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ อยากให้ใช้ยางมะตอยกลบปิดหลุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นครับ ขอขอบคุณครับ

นายสงวน

เรียนท่านประธานฯ ผมนายสงวน เจียบกระโทก สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนปอแดงตั้งแต่หน้า อบต.ทุ่งอรุณ ไปดับทุกดวงได้แจ้งเรื่องผ่านทางเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ได้รับคำตอบว่ารอ ผอ.การคลัง จัดหาอุปกรณ์มาเพิ่มเติมตอนนี้ก็ผ่านมา ๑ สัปดาห์แล้วยังไม่มีการซ่อมแซม รบกวนด้วยครับขอขอบคุณครับ

นายสุริน

เรียนท่านประธานฯ ผมนายสุริน จินดาทะเล สมาชิกหมู่ ๙ บ้านโนนปอแดง ก็จะมาสอบถามเรื่องเดิม ๆ เรื่องท่อระบายน้ำที่เคยพูดเอาไว้ ที่เคยตัดถนนเอาไว้ ตอนนี้น้ำไหลผ่านมีการทรุดตัวลง ก็อยากจะสอบถามท่านผู้บริหารว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วครับ ขอขอบคุณครับ

นายพิสิษฐ์

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพผมพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ขอตอบคำถามในส่วนถนนชำรุดหมู่ ๘ ในส่วนงบประมาณในเรื่องการจัดซื้อพัสดุน้ำมันไม่มีแล้วครับ ถ้าจะใช้งบกลางจะเข้าลักษณะของการเกิดภัยพิบัติที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ ตอนนี้ต้องทำตามระเบียบทุกอย่างเพราะว่าถ้าไม่ทำตามระเบียบเดี๋ยวพวกท่านก็จะร้องเรียนผมอีก ส่วนเรื่องถนนหมู่ ๑๐ สายคลองชลประทานสาย ๓๘ ตอนนี้ผมมีคดีอยู่ที่อำเภอกล่าวหาว่าผมทำการก่อสร้างถนนในเขตชลประทาน ฉะนั้นถ้าผมดำเนินการต้องขออนุมัติจากกรมชลประทานก่อน เพราะว่าท่านก็อนุมัติในที่ประชุมสภาฯ สุดท้ายก็ไปร้องเรียนผม ผมถูกหักหลังจากสภาฯ แห่งนี้ครับ ถนนหมู่ ๙ ก็เหมือนกันครับผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ท่านก็ไม่อนุมัติจะให้ผมทำอย่างไรครับ จะให้ผมใช้งบฉุกเฉิน หมู่ ๙ ไม่ได้อยู่ในเขตภัยพิบัติที่จะใช้งบฉุกเฉินได้ครับแต่ถ้าเราคุยกันเข้าใจก็ดำเนินการได้ แต่ท่านเกิดปัญหาแบบนี้ผมทำอะไรก็ผิดไปหมดผมก็เลยต้องทำตามระเบียบทุกอย่าง ในเมื่อทำไปแล้วมันเกิดผลดีแต่กลับมามีข้อหาให้ผม ผมถูกหักหลัง ส่วนเรื่องไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะตามให้ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณทุกท่านมาก ปิดการประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จดยางานการประชุม

(นางปราณี มีมกระโทก)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ สมัยสามัญ ที่
/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ) 112/1

(นายแปว จากครบุรี)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 

(นายบุญเลิศ ชุมกระโทก)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 

(นายสุริน จินดาทะเล)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ทราบ

(ลงชื่อ) 

(นายชัยณรงค์ ชุมกระโทก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ